

## การสร้างและรักษาความน่าเชื่อถือ

นำเสนอเมื่อ : 9 พ.ค. 2552

ถ้าเราเชื่อถือ ใครก็ให้กู

**☒ เห็นมีการปล่อยเงินกู้เพื่อให้ผู้มีความจำเป็น ไม่ว่าจะเป็นการกู้เพื่อการศึกษาและ สินเชื่อเพื่อทำ ทุนทำธุรกิจ ไปจนสินเชื่อส่วนบุคคล ที่เขาขายชักหน้าไม่ถึงหลัง หรือมีรายได้แค่พอชนเดือน**

จึงอยากได้เงินไปใช้ซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกที่ขาดอยู่ ก็ได้เร็วขึ้นจึงช่วยให้ คุณภาพชีวิต ภาระต้องขึ้นหน่อย ซึ่งน่าดีใจไปกับเพื่อนร่วมโลกด้วย เพราะวิกฤติเศรษฐกิจคราวนี้หนัก หนารุนแรงก็รัฐกันอยู่ แต่หากใครอยากได้สินเชื่อก็ควรประเมินตัวเองด้วยวาจายศินได้ไหม ไม่ใช่ใครให้กู และให้ยม ก็หนามมีดทุตะพืดตะพื่อไม่ได้เชียว

เพราะสิ่งสำคัญสำหรับคนเรา คือควรหันมาให้ความสำคัญกับ **"เครดิตส่วนตัวของแต่ละคน"** ด้วย โดยเฉพาะผู้ที่อยากขอสินเชื่อ หรือเงินกู้ประเภทต่าง ๆ อะ! หากคุณไร เครดิตหรือความน่าเชื่อถือ (ทางการเงินหรือการชื้อหนี้) ขึ้นมาสิ ยอมไม่มี เจาหนีที่ใหนอยากปล่อยสินเชื่อหรือเงินกูให้คุณแน่ๆ **เพราะไม่มีที่ใหนอยากเสี่ยง ให้คนไรเครดิตกูเงินเอาไปชื้อสบายใจเฉิบหรือกู**

อย่างน้อยๆ ผู้ปรารถนาอยากได้สินเชื่อก็ต้องมีหลักฐานหลายอย่างไปยื่นให้สถาบันกูร เงินพิจารณา กอนทั้งนั้นแหละ ไม่ใช่จู่ๆ จะปุระเคนเงินมาให้คุณเลยชะที่ใหน ส่วนหลักฐานที่ เคาอยากใदनมีอะไรมัง ก็ต้องไปศึกษากันให้ดีๆ เคาจะใดเไมอางวาเราสงหลักฐานมัวชัว ให้ไปงัน

แต่น่าเสียใจอยูวา **คนส่วนใหญ่ที่มีเงินเดือนน้อยมักคูดูกเพราะชื้อรถการชื้อ สินเชื่อชื้อบ้านเยอะมาก** ทำเอาคนเงินนอยจอยไปตามๆกัน จึงควรรหาทางผอนปรนกันใให้ใด นะฮ่า อายถึงกะทำเหมือนเไมรับ "แซกรายใดจิบจอย" กันนั้กเลย แต่รูวาคงใดใดกับทุกคนก็เไมใดเหมือนนั้กัน

**เงินเรามาสรางและรักษาเครดิต ซึ่งจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับพวกเรากันดีกว่า**

เวลาไปขอสินเชื่อจากใครจะใดเไมผิดหวังกลับมาใง เช่น...

**1. มีประวัติทางการเงินดีพอสมควร** ซึ่งทุกคนธรรมดาหรือชนชั้นกลาง ก็เไมจำเป็น ต้องมีเงิน 10-20 ล้านเินแบงกหรือกู โอโห ขึ้นมีขนาดนี้ คงเไมจำเป็นตองกู เพื่ออะไรเล็กๆ นอยๆหรือกูจริงมะ เออ แต่เไมแนบงคนเไมอยากควักเงินกอน ของตัวมาชื้อของเงินสดก็มิ แต่ชื้อบเก็บเงินสดเไวแล้วแบงจายก็เยอะ ดังนั้น หากคุณมีประวัติการเงินดีแบบเไมมีหนี้ยัวเยี้ย ให้ตามใช้กันทั้งชาติก็เไมนุ้แหละ

**2. เปิดบัญชีเงินฝากเอาใวมัง** เไมใช้มีเงินแล้วก็ใดใวเินดุมเก็บใวเินบานทาใเดียว, เไมมันโลกยุคเินแล้ว ออ...แล้วหากใครรู้สึกเไมใดกับคูดูกเเปียเงินฝากและ อายุกัั้นไปลงทุน อายอื่น แต่เไมรูวว่าจะทำอะไรใดี ก็ออยากบอกูวา เงินทองถาอยู่เินแบงกใดตอกนอย นอยๆ แต่มันก็เไมเนาเไมเสียนะ คิดงิงจะใดสบายใจ บางคนใदनรเินเอาไปลงทุนนูน นี่ก็เไมรูวจริง ขึ้นขาดทุนขึ้นมาก็ใดบเเปิลชวยไปเลย

**3. ถามีหนี้ค้างอยู่ควรชำระให้สม่าเสมอและตรงเวลา** อายาใदनใดบอย เรื่องพรรคเินใผยให้สินเชื่อชื้อบแลกเเป็ลยนขอมูลกันนั้กแหละ ถาเครดิตใดชะออยาง ทำอะไรก็สะตวกไปใหม้ด.